



Kagawaran ng Juvenile ng Washington County

Kamakailang Pederal na Imigrasyon

Ang pag-unlad ng pederal na polisiya sa imigrasyon ay patuloy na nagdudulot ng kawalang-katiyakan sa mga komunidad sa Oregon. Ibig sabihin, mayroong pagkabahala tungkol sa kung paano mga pagbabago ang Ehekutibong Utos ng Enero 2017 sa mga tagapagpatupad ng batas sa Washington County. **Bagama't mahalagang tugunan ang mga paglabag sa batas, ipinagbabawal sa Washington County at sa Departamento ng Kabataan ang pagpapatupad ng sabi na ehekutibong utos.** Ipinagbabawal ng batas ng Oregon at ng pasiya ng desisyon ng korte ng pederal na distrito ang mga lokal na tagapagpatupad ng batas na tumugon sa mga hiling ng pagpapahuli mula sa Immigration at Customs Enforcement (ICE).

Ang misyon ng Departamento ng Kabataan ng Washington County ay protektahan ang publiko sa pamamagitan ng pagbawas ng pagkadelingkuwensya, upang maibalik ang mga biktima na dumanas ng pinsala mula sa delingkuwensya at gamitin ang epektibong pamamaraan upang turuan ang mga kabataan ng responsableng pag-uugali. Habang tayo ay nakikibahagi sa ating gawain, kami ay nakatuon na tiyakin na lahat ng miyembro ng aming komunidad, anuman ang kanilang lahi, kulay, kasarian, bansang pinagmulan, relihiyon, o anumang iba pang nakapagtatakda ng kanilang status, ay may pantay na pagkakataon sa patas na proseso at aming mga serbisyo at suporta. Halimbawa, pinahahalagahan ng Departamento ng Kabataan ng Washington County ang hindi pinipigil na pag-access sa katarungan para sa lahat ng biktima ng krimen ng kabataan. Katulad, lahat ng kabataang nagkasala ay may access sa naaangkop na edukasyon at paggamot sa loob ng ating komunidad. Makakatiwalaan ang mga miyembro ng pamilya na magiging ligtas sila sa ating mga gusali at komunidad. Patuloy kaming trabaho na palakasin ang mga pamilya ng LAHAT ng aming mga miyembro ng komunidad bilang may pribilehiyo kaming gawin ang mahalagang gawaing ito.

Reb. 04/23

Kagawaran ng Juvenile

222 N First Avenue, MS 47 · Hillsboro, OR 97124-3000

Telepono: (503) 846-8861 · fax: (503) 846-8886 · teletayp (TTY): 711 · www.washingtoncountyor.gov/juvenile

Integridad · Kagalingan · Trabaho sa Grupong